



Tr<sub>o</sub> s<sub>o</sub>: T<sub>o</sub>ng 1 - Chung c<sub>o</sub> ng<sub>o</sub> 130 - Ph<sub>o</sub> Đ<sub>o</sub>c Ng<sub>o</sub> - Ph<sub>o</sub>ng V<sub>o</sub>nh Ph<sub>o</sub>c - Ba Đ<sub>o</sub>nh - Hà N<sub>o</sub>i

Đ<sub>o</sub>n tho<sub>o</sub>: 0243 232 1458

Fax: 0243 232 1458

Email: [udic.cic@gmail.com](mailto:udic.cic@gmail.com)

Giám đ<sub>o</sub>c

Nguy<sub>o</sub>n H<sub>o</sub>i S<sub>o</sub>n

Các hoạt động xây dựng chuyên nghiệp : xây dựng mặt phần cấu tạo toàn bộ công trình nhà và công trình kết cấu dân dụng mà không phải là nhà thầu chính chịu trách nhiệm cho toàn bộ dự án. Hoạt động này đòi hỏi kỹ thuật và trình độ tay nghề đặc biệt chuyên môn hoá như : đóng cọc, san nền, đổ khung, đổ bê tông, xếp gạch, xây ốp đá, bọc giàn giáo, lắp mái,... Việc lắp đặt các kết cấu thép mà các bộ phận cấu tạo kết cấu thép được sản xuất không phải là mặt trận cũng thuộc ngành này. Các hoạt động xây dựng chuyên nghiệp hầu hết được thực hiện theo hình thức khoán thầu hay hợp đồng thầu phụ, tuy nhiên hoạt động sản xuất công trình thi công được thực hiện trực tiếp cho chủ sở hữu tài sản. Ngành này cũng bao gồm các hoạt động hoàn thiện và kết thúc công trình xây dựng.

Hoạt động lắp đặt công trình xây dựng bao gồm việc lắp đặt các thiết bị gắn liền với công trình xây dựng. Những hoạt động này thường được thực hiện từ công trình xây dựng mặt dù các thiết bị có thể được thực hiện ở các phân xưởng chuyên nghiệp. Ngành này cũng bao gồm các hoạt động như thăm dò; lắp đặt các hệ thống sưởi và điểu hoà không khí, lắp đặt ăng ten, hệ thống báo động và các công việc thu và truyền, hệ thống cấp thoát nước, thang máy, thang cuốn... Ngành này còn bao gồm các lắp đặt chế tạo cách (chống thấm, cách nhiệt, cách âm), lắp đặt tấm kim loại, lắp máy lạnh trong phòng ngủ, lắp đặt các hệ thống chiếu sáng và hệ thống tín hiệu trên đường bộ, đường sắt, sân bay, bến cảng, v.v... Hoạt động sản xuất các thiết bị trên cũng thuộc ngành này.

Hoạt động hoàn thiện công trình bao gồm các hoạt động có liên quan tới việc hoàn thiện hoặc kết thúc công trình như : Lắp kính, trát, sơn, ốp gạch phòng vệ sinh hoặc che phủ bề mặt ngoài với liêu khác như gỗ, thảm, giấy tường... lát sàn, hoàn thiện phần mặt, hệ thống âm thanh, làm sạch ngoi thi..., sản xuất công trình với các hoạt động như trên cũng thuộc ngành này.